

Số: 9187 /NHNN-TĐKT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021

V/v phát động thi đua hoàn thành  
xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2022

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước;
- Các tổ chức tín dụng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;
- Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài;
- Các hiệp hội trong ngành Ngân hàng;
- Các doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước quản lý.

Nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng hăng hái thi đua thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế, xã hội và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng năm 2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phát động phong trào thi đua với chủ đề: **“Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2022”**.

## **I. Mục đích**

1. Động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng hăng hái thi đua khắc phục khó khăn đặc biệt là phòng, chống đại dịch Covid-19, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và mục tiêu, định hướng hoạt động của Ngành.

2. Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng, qua đó tiếp tục tạo khí thế, động lực mới để triển khai hiệu quả các phong trào thi đua.

## **II. Yêu cầu**

1. Căn cứ các nội dung thi đua của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và tình hình hoạt động của đơn vị, Thủ trưởng quán triệt và cụ thể hóa nội dung thi đua phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị. Kết thúc phong trào thi đua tổ chức sơ kết, tổng kết, tôn vinh và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

2. Tổ chức phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, của ngành Ngân hàng, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2021 của



Chính phủ và nội dung các phong trào thi đua: “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025”, “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng phát huy truyền thống 70 năm, đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành Ngân hàng giai đoạn 2020-2025”, Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

3. Thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông, xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến.

### **III. Nội dung thi đua**

#### *1. Đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước:*

a. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng, bảo đảm minh bạch, kịp thời nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, quy định pháp luật về hoạt động ngân hàng tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi trong và sau đại dịch Covid-19.

b. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, đồng bộ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế, thích ứng kịp thời với diễn biến thị trường trong và ngoài nước; ổn định thị trường vàng và ngoại tệ.

c. Tăng cường tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh để phục hồi sản xuất, kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

d. Triển khai quyết liệt công tác cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng; xây dựng, hoàn thiện và triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025; kiểm soát chặt chẽ nợ xấu, đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

đ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; đảm bảo hiệu quả hoạt động giám sát; nâng cao khả năng cảnh báo sớm đối với những rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng và ngăn ngừa nguy cơ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng. Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống rửa tiền; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong toàn ngành Ngân hàng.



e. Thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống công nghệ thông tin trong ngành Ngân hàng.

g. Đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng, nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo, thống kê. Tiếp tục đổi mới hoạt động truyền thông, triển khai các chương trình phổ biến kiến thức tài chính ngân hàng, kịp thời cung cấp thông tin về kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, tạo sự đồng thuận ủng hộ của người dân, doanh nghiệp đối với ngân hàng.

h. Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính; đổi mới phương thức, lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, văn hóa công vụ và đạo đức nghề nghiệp.

i. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cả về kiến thức, kỹ năng, phương pháp giải quyết công việc; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng khả năng tham mưu, đề xuất để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

k. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19; chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt và hiệu quả; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

*2. Đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam:*

a. Chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, đặc biệt là các quy định về lãi suất, huy động vốn, cho vay, phương thức giải ngân vốn vay với khách hàng.

b. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022; thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, chú trọng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên; đẩy mạnh triển khai các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đi đôi với kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng nhất là các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

c. Chủ động rà soát, cắt giảm các chi phí hoạt động để dành nguồn lực chia sẻ khó khăn, hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 thông qua việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ.

d. Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trên cơ sở tăng cường ứng dụng công nghệ ngân hàng tài chính hiện đại; nâng cấp hạ tầng công nghệ để phát triển ngân hàng số, đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống.



đ. Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị điều hành của tổ chức tín dụng; tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát và hạn chế nợ xấu phát sinh, xây dựng phương án xử lý nợ xấu phù hợp.

e. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát từ xa nhằm cảnh báo sớm những rủi ro tiềm ẩn và có biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành quản lý để đảm bảo hoạt động của hệ thống ngân hàng an toàn, thông suốt.

g. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, lề lối làm việc; nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ theo Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-HHNH ngày 25/02/2019 của Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

### 3. Đối với Khối đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:

a. Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập", cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".

b. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập. Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và công tác quản lý khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo, với thực tế trong hoạt động kinh tế - xã hội và của Ngành.

c. Thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường kỹ năng ứng dụng, thực hành, khả năng tự học và trải nghiệm đối với người học. Mở rộng hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế với các trường đại học có uy tín trong khu vực và thế giới, ưu tiên phát triển các chương trình đào tạo chất lượng quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh.

d. Làm tốt công tác quản lý người học trong quá trình giảng dạy; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật và kỹ năng mềm cho sinh viên; đẩy mạnh sinh hoạt ngoại khóa, phát triển môi trường sư phạm lành mạnh.

đ. Đẩy mạnh truyền thông về đổi mới giáo dục và đào tạo, giáo dục khởi nghiệp; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học thích nghi với diễn biến của dịch Covid-19.

e. Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Ngân hàng đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với xu thế, thực tiễn hoạt động của ngành Ngân hàng và kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Ngân hàng Nhà nước.



#### 4. Đối với các tổ chức đoàn thể:

a. Phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị phát động, tổ chức các phong trào thi đua, động viên kịp thời người lao động nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022 của ngành Ngân hàng.

b. Phối hợp với đơn vị chuyên môn tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với diễn biến của dịch bệnh nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Ngành.

c. Vận động các đoàn viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua nhằm nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

d. Tiếp tục tuyên truyền đoàn viên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả; vận động đoàn viên, người lao động tham gia đóng góp, ủng hộ các chương trình an sinh xã hội của Ngành.

#### 5. Đối với Cơ quan thường trực các Hiệp hội và các doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước quản lý:

a. Hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục phát huy vai trò kết nối các tổ chức tín dụng, tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa các đơn vị thành viên trong việc đề xuất, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng.

b. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Ngân hàng Nhà nước; vận động hội viên nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật nhằm đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

c. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tổ chức đối thoại, tọa đàm, nghiên cứu khoa học, công nghệ ngân hàng; động viên các hội viên hợp tác, hỗ trợ nhau trong hoạt động kinh doanh nhằm phát triển an toàn, hiệu quả.

d. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tiếp tục tuyên truyền và triển khai sâu rộng, có hiệu quả trong nhận thức, trách nhiệm của cán bộ ngân hàng các cấp Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng.

### **IV. Biện pháp tổ chức thực hiện**

1. Căn cứ nội dung thi đua năm 2022 và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Thủ trưởng các đơn vị và Trưởng Khối, Cụm thi đua có trách nhiệm phát động phong trào thi đua, ký giao ước thi đua và tổ chức thực hiện hiệu quả. Văn bản phát động thi đua gửi về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thi đua - Khen thưởng) trước ngày **30/01/2022** để theo dõi và làm căn cứ xét khen thưởng.

2. Các cơ quan thông tin, báo chí trong ngành Ngân hàng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động phong trào thi đua, phát hiện và giới thiệu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.


3. Thủ trưởng các đơn vị, Trưởng Khối, Cụm thi đua tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả phong trào thi đua; thực hiện tốt công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến.

4. Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương và các tổ chức đoàn thể trong ngành Ngân hàng có trách nhiệm cụ thể hóa các nội dung thi đua, vận động đoàn viên hăng hái tham gia thực hiện tốt phong trào thi đua.


5. Vụ Thi đua - Khen thưởng tham mưu giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện văn bản này và phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức đoàn thể, cơ quan tuyên truyền, báo chí tổ chức thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả cao.

#### **V. Khen thưởng**

Căn cứ kết quả thi đua và thành tích đạt được của tập thể, cá nhân, Thủ trưởng đơn vị có hình thức động viên, khen thưởng hoặc trình các cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời.

Trên đây là nội dung phát động thi đua của ngành Ngân hàng năm 2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành tích cực tham gia các nội dung thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thi đua - Khen thưởng) để được hướng dẫn cụ thể. 

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban TĐKT Trung ương;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Thành viên Hội đồng TĐKT Ngành;
- Đảng ủy CQ NHTW;
- Công đoàn NHVN; Công đoàn CQNHNNTW;
- Đoàn Thanh niên NHTW;
- Lưu: VP, TĐKT(6 bản).LQNgọc. 

#### **THỐNG ĐỐC**



**Nguyễn Thị Hồng**